

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

giao thông thông suốt, nguồn tài nguyên đất đai phong phú, có nhiều lợi thế trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Về kinh tế, Thái Bình phát triển mạnh trên cả 3 lĩnh vực trụ cột: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng khẳng định: Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng đã có mối quan hệ hợp tác với Lào trên nhiều lĩnh vực, nhất là

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ha Hae Việt Nam đã đầy đủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật Đầu tư. Theo đề xuất, Công ty sẽ thực hiện dự án đầu tư nhà máy may xuất khẩu tại xã Tây Sơn, huyện Tiên Hải trên phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH May mặc Vina Kangaroo; đồng thời, để nghi sử dụng toàn bộ phần nhà xưởng và các công trình phụ trợ mà Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam trúng đấu giá. Tuy nhiên, Công ty TNHH May mặc Vina Kangaroo đã bị chấm dứt hoạt động dự án và còn tồn tại một số tài sản (máy móc, thiết bị...), các khoản nợ đọng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Do đó, việc Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam đề xuất dự án trên phần diện tích đất của Công ty TNHH May mặc Vina Kangaroo là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Dự án đầu tư nhà máy may xuất khẩu của Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam tại xã Tây Sơn, huyện Tiên Hải chưa đủ cơ sở để chấp thuận đầu tư. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các ngành chủ động tham mưu hướng giải quyết bằng văn bản, gửi về Văn phòng UBND tỉnh, chậm nhất là ngày 20/11 để tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp gần nhất của UBND tỉnh.

Về hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi của Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Toan Văn, đến nay đã đầy đủ, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, đủ điều kiện để cấp quyết định chủ trương đầu tư; đã được các sở, ngành, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh thẩm định. Theo đó, nhà đầu tư đề xuất đầu tư nhà máy sản xuất sợi chài thô với công suất thiết kế 13.440 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 670 tỷ đồng,

Hướng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”

Nhằm kêu gọi thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần bằng những hành động thiết thực, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố và đề nghị các đoàn thể, tổ chức thuộc tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Theo đó, các cơ quan, đơn

THÀNH PHỐ

Hỗ trợ người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn mại dâm

Chiều ngày 15/11, UBND thành phố Thái Bình triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố.

Tập huấn, cấp chứng nhận về xác định tình trạng nghiện

Từ ngày 12 - 15/11, Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn, cấp chứng nhận về việc xác định tình trạng nghiện, chẩn đoán xác định tình trạng nghiện các chất ma túy và các phương pháp hỗ trợ điều trị nghiện các chất ma túy cho cán bộ y tế tuyến xã trong tỉnh.

lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã có rất nhiều sinh viên Lào đã và đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Đồng chí mong muốn hai tỉnh tiếp tục có sự hợp tác bền chặt trên các lĩnh vực một cách thực chất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tham nhập tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Phong Sa Vanh - Sít Tha Vong, Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly cảm ơn tỉnh Thái Bình đã dành thời gian đón tiếp đoàn đồng thời cũng giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với diện tích tự nhiên 16.389km², dân số khoảng 382.000 người, Xay Nhạ Bu Ly là tỉnh có quy mô dân số đứng thứ hai khu vực Bắc Lào. Những năm qua, tỉnh đã khai thác hiệu quả nguồn tiềm năng, đất đai và cửa khẩu để phát triển kinh tế. Trên địa bàn tỉnh có 3 cửa khẩu quốc tế và một cửa khẩu chính với Thái

chủ trương đề xuất nghiên cứu dự án đầu tư của nhà đầu tư đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung các quy đất tính tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê đất của 2 dự án đối ứng vào quy đất thanh toán đối ứng cho dự án đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình, đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến quốc lộ 10.

Chiều ngày 15/11, UBND tỉnh hợp nghê Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề án giải thể Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường thôn xóm; hợp nhất trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm chăn nuôi và thú y, trạm khuyến nông và thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, thành phố. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hiện có 4 phòng chuyên môn với 9 biên chế; tổng nguyên giá tài sản là 3.280.451.000 đồng, công nợ phải thu đến ngày 30/10/2018 là 4.386.767.032 đồng, công nợ phải trả là 2.837.562.430 đồng; diện tích đất được giao là 94m², nhà làm việc 2 tầng, 10 phòng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo chi tiết phương án giải thể: điều chuyển nhân sự, xử lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, trong đó chấm dứt hoạt động về tài chính của Trung tâm từ ngày 31/12/2018.

Đề án hợp nhất trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm chăn nuôi và thú y, trạm khuyến nông thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, thành phố chỉ rõ vị trí của trung tâm dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện, thành phố đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan

công nghệ sản xuất; hoàn thành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng dân cư về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần...

người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn mại dâm; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên nông cốt; lồng ghép các hoạt động của mô hình với công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS nhằm thu hút sự tham gia tích cực của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ và người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn mại dâm.

và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy; Quyết định số 5075/QĐ-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán nghiện ma túy nhóm Opiats; chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine; phương pháp điều trị nghiện các chất ma túy đang thuốc phiện... Các học viên còn được chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác.

HÀ ANH

Lan hoạt động rất hiệu quả, là một trong những đầu mối kinh tế đối ngoại trọng điểm của Lào. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đã có mối quan hệ bền chặt với nhiều tỉnh của Việt Nam trong nhiều năm qua, do đó, sau chuyến thăm Thái Bình lần này mong muốn được mở rộng hợp tác với Thái Bình trên mọi lĩnh vực. Nhân dịp này, đồng chí Phong Sa Vanh - Sít Tha Vong trân trọng gửi lời mời lãnh đạo tỉnh Thái Bình sang thăm tỉnh Xay Nhạ Bu Ly trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng,

chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh, cấp huyện. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ công phục vụ công tác quản lý nhà nước và các dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố. Về nhân sự, hợp nhất, chuyển giao nguyên trạng về biên chế, đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng của trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm chăn nuôi và thú y, trạm khuyến nông; trụ sở làm việc do huyện, thành phố bố trí. Lộ trình thực hiện từ ngày 1/1/2019.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu phương án điều chuyển nhân sự, xử lý công nợ đối với đề án giải thể Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đối với đề án hợp nhất trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm chăn nuôi và thú y, trạm khuyến nông thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bám sát các quy định hiện hành để tổ chức thực hiện; cần cụ quy hoạch, hiện trạng sử dụng cán bộ để bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo trung tâm; khẩn trương hoàn thiện đề án để bàn giao nguyên trạng đất đai, tài sản, con người thuộc các trạm về các huyện, thành phố trong tháng 12/2018.

Sáng ngày 15/11, UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm do đồng chí Đoàn Hữu Bẩy, Ủy viên Thư ký Ủy ban lãnh trưởng đoàn về kết quả và những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ

Tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi thoại và giải quyết ngừng việc tập thể

* Sở Y tế vừa tổ chức tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ các cơ sở y tế.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ y tế, từ đó nâng cao chất lượng và thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL tại các cơ sở y tế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng tại các bệnh viện. Học viên dự tập huấn được cán bộ Sở Tư pháp truyền đạt kiến thức, kỹ năng cơ bản trong hoạt động tuyên truyền, PBGDPL như: khái niệm, vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng trong phổ biến pháp luật; kỹ năng tuyên truyền miệng, cách gây thiện cảm ban đầu cho người nghe, cách tạo sự hấp dẫn, gây ấn tượng trong khi nói; vấn đề bảo đảm nguyên tắc sự phạm, sử dụng phương pháp thuyết phục; các bước tiến hành một buổi tuyên truyền miệng. Học viên cũng được hướng dẫn cách biên soạn tờ gấp tuyên truyền, PBGDPL; kỹ năng chủ yếu trong làm tờ gấp; công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trong PBGDPL...

* Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức tập huấn kỹ năng phối hợp tổ

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành về những tình cảm và lời mời của đồng chí Phong Sa Vanh - Sít Tha Vong dành cho Thái Bình. Đồng chí khẳng định sau lần gặp gỡ này hai tỉnh sẽ nâng quan hệ lên tầm cao mới và sẽ giao Sở Ngoại vụ soạn thảo chương trình hợp tác cụ thể trong từng lĩnh vực.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và tỉnh Yên Bái đi thăm Công ty TNHH Điện cơ Aidi, Công ty Cổ phần Damsan và di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo.

đạo 138 tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, tính đến tháng 10/2018, số người nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống trong tỉnh là hơn 3.300 ca. Số ca nhiễm HIV/AIDS trong nhóm người nghiện ma túy chủ yếu ở nhóm trên 30 tuổi. Tình hình tội phạm ma túy có diễn biến phức tạp, số vụ phạm tội, lượng ma túy bắt giữ liên tục gia tăng. Số người nghiện gia tăng và trẻ hóa, tính đến hết tháng 10 toàn tỉnh có gần 4.900 người nghiện. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã triệt xóa 51 đường dây, 245 điểm phức tạp về ma túy, phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 2.000 vụ và hơn 3.000 đối tượng. Đã triệt xóa 30 điểm chôn giấu ma đảm trong nhà nghỉ, khách sạn, bãi, xử lý gần 300 đối tượng...

Sau khi các đại biểu trao đổi, làm rõ một số nội dung về thực trạng, khó khăn trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, những góp ý để đạt kết quả hơn trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, tiếp thu, giao các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện.

Đồng chí Đoàn Hữu Bẩy đánh giá cao kết quả Thái Bình đạt được, nhất là kết quả điều trị Methadone và cai nghiện. Đồng chí đề nghị các ngành bám sát chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia, làm tốt công tác kiến tạo thành viên, kiện toàn nhân lực tại các cơ sở điều trị Methadone và trung tâm cai nghiện; phối hợp tốt giữa các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trước tình hình phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền tới các đối tượng và nhân dân; đa dạng hóa các hình thức và biện pháp cai nghiện, trong đó lưu ý tình trạng gia tăng sử dụng ma túy tổng hợp. Khuyến các đề xuất, kiến nghị để báo cáo Ban Chỉ đạo trung ương, đồng chí cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 138 bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ

Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

CHỈ THỊ... (Tiếp theo trang 1)

và không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong xã hội.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, của Chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” chạy tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến, cụ thể như sau:

1. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng cường theo dõi trên thiết bị giám sát hành trình, thực hiện hậu kiểm đối với các đơn vị vận tải, kiên quyết xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải (quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô); thông báo cụ thể luồng tuyến vận tải, các phương tiện vi phạm đã bị tước phù hiệu, tước giấy phép kinh doanh tới Công an tỉnh để phối hợp kiểm tra, xử lý; Chỉ đạo Thanh tra Sở chức năng, tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp với các lực lượng công an để phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý vi phạm.

2. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, công an các huyện, thành phố, các lực lượng cảnh sát, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên đường bộ, phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo các trường hợp vi phạm đến Sở Giao thông Vận tải để phối hợp xử lý theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quy chế hoạt động của các lực lượng trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) lập các tổ kiểm tra để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, thông báo các trường hợp vi phạm về Sở Giao thông Vận tải.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động để các doanh nghiệp vận tải, hộ kinh doanh trong lĩnh vực vận tải khách thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải khách bằng ô tô.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện.

Chương trình “Trái tim nhân ái” lần II

Thực hiện Thông báo kết luận số 530-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 4118/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc giao cho 3 đơn vị: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Trái tim nhân ái” lần II năm 2018 vào hồi 20 giờ ngày 29/11/2018 trên truyền hình internet của Báo Thái Bình, trên sóng của Đài PTTH Thái Bình và chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình.

Chương trình “Trái tim nhân ái” nhằm góp sức chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ sự chung tay của các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ được công bố trên Báo Thái Bình số ra hàng ngày, Báo Thái Bình điện tử và tại buổi truyền hình trực tiếp vào hồi 20 giờ ngày 29/11/2018.

Mọi sự giúp đỡ xin được chuyển vào tài khoản: 0211000517489 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình hoặc liên hệ: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh - điện thoại: **0989.067.439**; Báo Thái Bình - điện thoại: **0984.988.586**; Hội Doanh nhân nữ tỉnh - điện thoại: **0912.643.456**.

Hai đơn vị ủng hộ hiện vật quy ra tiền là 1.400.000.000 đồng gồm:

- Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam ủng hộ 488 xe lăn, trị giá 700.000.000 đồng.
- Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam ủng hộ 488 xe lăn, trị giá 700.000.000 đồng.

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH - BÁO THÁI BÌNH
HỘI DOANH NHÂN NỮ TỈNH THÁI BÌNH

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi trụ sở làm việc

Thực hiện Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc sáp nhập Trung tâm Giống thủy sản vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình.

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình chuyển trụ sở làm việc về địa điểm mới theo địa chỉ: Km4+200, đường 39B Thái Bình đi Tiên Hải (trụ sở Trung tâm Giống thủy sản cũ) kể từ ngày 15/11/2018.

Website: *http://khuyennongthaibinh.vn*

Điện thoại và Fax: 0227.3831.842

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và thuận tiện trong liên hệ công tác.

GIÁM ĐỐC
TRẦN MINH HƯNG

TUYÊN TRUYỀN... (Tiếp theo trang 1)

phổ biến, giáo dục pháp luật về tiết kiệm năng lượng; tư vấn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt, người dân trong xã được hướng dẫn các phương pháp sử dụng thiết bị điện đạt hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận kinh tế. Bên cạnh đó, Trung tâm còn trang bị cho người dân một số kỹ năng lựa chọn sử dụng các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc tái tạo năng lượng tự nhiên: gió, nhiệt mặt trời và các chất thải trong sản xuất, chăn nuôi để phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chỗ bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG